

Card No.	Card Name	Card Category	Effect	Question	Answer
1 PRB01-001	Sanji	ลีดเดอร์	[ใช้งาน : เมน] [เทิร์นละ 1 ครั้ง] ในเทิร์นนี้, คาแรกเตอร์ของเรา ที่มีคอสต์ 8 หรือต่ำกว่า ที่ไม่มีความสามารถ [เมื่อลงสนาม] จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, จะได้รับ [จุดโจมตีพลัน]. (การ์ดใบนี้สามารถโจมตีในเทิร์นที่เพิ่งลงสนามได้)	คาแรกเตอร์ของเราที่มีคอสต์ 8 หรือต่ำกว่า ที่มีความสามารถ [เมื่อลงสนาม]/[เมื่อส่งโจมตี] จะได้รับ [จุดโจมตีพลัน] จากความสามารถ [ส่งใช้งาน: เมน] ของการ์ดนี้ได้หรือไม่	ไม่สามารถทำได้
2 PRB01-001	Sanji	ลีดเดอร์	[ใช้งาน : เมน] [เทิร์นละ 1 ครั้ง] ในเทิร์นนี้, คาแรกเตอร์ของเรา ที่มีคอสต์ 8 หรือต่ำกว่า ที่ไม่มีความสามารถ [เมื่อลงสนาม] จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, จะได้รับ [จุดโจมตีพลัน]. (การ์ดใบนี้สามารถโจมตีในเทิร์นที่เพิ่งลงสนามได้)	หากในเทิร์นแรกของเรา ได้ทำการลงคาแรกเตอร์คอสต์ 8 หรือต่ำกว่า ที่ไม่มีความสามารถ [เมื่อลงสนาม] และได้รับ [จุดโจมตีพลัน] จากความสามารถ [ส่งใช้งาน: เมน] ของการ์ดนี้ คาแรกเตอร์นั้นจะสามารถส่งโจมตีได้หรือไม่	ไม่สามารถทำได้
3 PRB01-001	Sanji	ลีดเดอร์	[ใช้งาน : เมน] [เทิร์นละ 1 ครั้ง] ในเทิร์นนี้, คาแรกเตอร์ของเรา ที่มีคอสต์ 8 หรือต่ำกว่า ที่ไม่มีความสามารถ [เมื่อลงสนาม] จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, จะได้รับ [จุดโจมตีพลัน]. (การ์ดใบนี้สามารถโจมตีในเทิร์นที่เพิ่งลงสนามได้)	เราสามารถใช้งานความสามารถ [ส่งใช้งาน: เมน] ของการ์ดนี้เพื่อมอบ [จุดโจมตีพลัน] ให้กับ OP05-005 Karasu ซึ่งมีความสามารถแบบ "[เมื่อลงสนาม] ถ้าลีดเดอร์ของเรา มีคุณสมบัติ < กองทัพภูวดี >, ในเทิร์นนี้, ลีดเดอร์ หรือ คาแรกเตอร์ ของคู่แข่ง จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, จะมีพาวเวอร์ -1000." โดยในขณะที่ใช้งานนั้นลีดเดอร์ไม่ใช่ <กองทัพภูวดี> ได้หรือไม่	ไม่สามารถทำได้
4 PRB01-001	Sanji	ลีดเดอร์	[ใช้งาน : เมน] [เทิร์นละ 1 ครั้ง] ในเทิร์นนี้, คาแรกเตอร์ของเรา ที่มีคอสต์ 8 หรือต่ำกว่า ที่ไม่มีความสามารถ [เมื่อลงสนาม] จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, จะได้รับ [จุดโจมตีพลัน]. (การ์ดใบนี้สามารถโจมตีในเทิร์นที่เพิ่งลงสนามได้)	หากคาแรกเตอร์ที่มีคอสต์ 8 หรือต่ำกว่า ที่มีความสามารถเช่น "[เมื่อลงสนาม] คุณสามารถนำการ์ดบนมือ 1 ใบ ที่ลงแล้วได้:" โดยเป็นเหตุการณ์ที่ค่าคอสต์ส่งใช้งานนั้นไม่สามารถจ่ายได้ และความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ของการ์ดนั้นไม่ทำงาน จะสามารถได้รับ [จุดโจมตีพลัน] จากความสามารถ [ส่งใช้งาน: เมน] ของการ์ดนี้เพื่อมอบ ได้หรือไม่	ไม่สามารถทำได้